

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ จะดำเนินการสัมภาษณ์ และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลางเสนอตามปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ซึ่งที่ปรึกษา ฯ ได้แจ้งรายชื่อตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในสาขาต่าง ๆ ที่จะดำเนินการสัมภาษณ์ในเชิงลึก และจะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ ๑) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน กสม. ผู้แทนองค์กร/หน่วยงาน เครือข่ายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชาชนหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร ซึ่งสำนักงาน กสม. ได้รวบรวมรายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นรายภาค ๔ ภาค เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ ๑) ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้ที่ปรึกษา ฯ ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนสาขาต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน กสม. เสนอ และเห็นควรเพิ่มเติมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนภาคธุรกิจ นักวิชาการ และตัวแทนฝ่ายบริหาร (ของรัฐ) และได้มีมติมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป สำหรับในส่วนองค์กรที่ยังไม่ได้ระบุชื่อตัวบุคคล ได้มอบหมายให้นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณากำหนดชื่อตัวบุคคล

๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. และมีความเห็นให้แก้ไขการใช้คำหรือประโยคที่ยังไม่ชัดเจน กับให้จัดทำเป็นตาราง ๒ คอลัมน์ โดยคอลัมน์ด้านซ้ายให้ระบุข้อความของร่างระเบียบ ฯ คอลัมน์ด้านขวาให้ระบุที่มาหรือเจตนารมณ์ของการจัดทำร่างระเบียบ และมีมติมอบสำนักงาน กสม. แก้ไขร่างระเบียบ ฯ ดังกล่าวตามความเห็นที่ประชุม และนำเสนอในที่ประชุม กสม. ในการประชุมคราวต่อไป